

Số: *495*/KL-SDL

Ninh Bình, ngày *10* tháng 8 năm 2018

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thực hiện các quy định của Pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch Ninh Bình năm 2017

Thực hiện Quyết định thanh tra số 132/QĐ-SDL ngày 13/07/2018 của Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch Ninh Bình từ ngày 16/7/2018 đến ngày 31/7/2018. Đoàn thanh tra Sở Du lịch đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch Ninh Bình.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 6/ 8 / 2018 của Đoàn thanh tra, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình kết luận như sau:

I. Khái quát chung

Trung tâm hỗ trợ khách du lịch Ninh Bình được thành lập theo Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 04/03/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình, là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, đảm bảo một phần kinh phí hoạt động trực thuộc Sở Du lịch, có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình.

Trung tâm có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở về đầu mối kết nối thông tin giữa khách du lịch với các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan du lịch, chính quyền các cấp và đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch tại địa phương nhằm đảm bảo khách du lịch sẽ được hỗ trợ về thông tin, sử dụng dịch vụ du lịch thuận tiện, có chất lượng tương xứng với nhu cầu và đảm bảo an ninh, an toàn.

Năm 2017, tổng số cán bộ, viên chức và lao động của đơn vị là 11 người. Trong đó:

- Chỉ tiêu biên chế viên chức là: 09 người
- Chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định 68/200/NĐ-CP là: 02 người
- Trình độ học vấn: thạc sĩ 06 người; đại học 04 người; cao đẳng: 01 người.
- Tổ chức bộ máy gồm: Lãnh đạo Trung tâm (Giám đốc, 01 Phó Giám đốc) và các bộ phận chuyên môn:
 - + Trạm hỗ trợ khách du lịch tại bến thuyền khu Tam Cốc - Bích Động;
 - + Trạm hỗ trợ khách du lịch tại Trung tâm bến thuyền Tràng An;

+ Trạm hỗ trợ khách du lịch tại khu núi chùa Bái Đính - Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Hoa Lư.

+ Bộ phận Kế toán, văn phòng.

Năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch có sự chuyển giao, thay đổi lãnh đạo chủ chốt và biến đổi về nhân sự, cụ thể:

- 01/7/2017, đồng chí Phạm Duy Phong - Giám đốc Trung tâm chuyển công tác sang Trung tâm xúc tiến du lịch và đồng chí Lâm Thị Phượng, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch được điều động, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch;

- 02/10/2017 tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Minh - Phó phòng công tác sinh viên, Trường Đại học học Hoa Lư Ninh Bình giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch Ninh Bình;

- Giải quyết các chế độ đối với 02 đồng chí diện hợp đồng ngắn hạn xin nghỉ việc theo nguyện vọng; làm thủ tục tiếp nhận 03 viên chức về làm việc tại Trung tâm và cử 01 đồng chí trung tập về làm việc tại Văn phòng Sở Du lịch.

II. Kết quả kiểm tra, xác minh

1. Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng

Đơn vị đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 32/KH-TTHTKDL ngày 08/3/2017 về thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch năm 2017 và Kế hoạch số 26/KH-TTHTKDL ngày 07/02/2017 về công tác phòng, chống tham nhũng của Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch năm 2017.

Đơn vị đã thực hiện tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng như: Luật phòng chống tham nhũng, Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hình thức tổ chức triển khai thực hiện của đơn vị là thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ của đơn vị.

Tồn tại: Việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị chưa được thường xuyên, phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị. Đơn vị mới tổ chức, triển khai trong các buổi sinh hoạt của Chi bộ (04 đảng viên); hình thức tuyên truyền chưa phong phú, chưa có chuyên đề riêng.